



# พลังญาณกลืน! กรุณาคำเบ็ง

วัดเขาค้อสงเพชร

โดย...ศุภักษร ลอยสุวรรณ

“ใจ” คือ สิ่งที่มีหน้าที่รู้คิดและสำนึกนี้เป็นความหมายที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยนิยามไว้ เป็นส่วนหนึ่งในสองของชีวิต คู่กับ “กาย” ชีวิตต้องประกอบด้วยสองสิ่งนี้เท่านั้นจึงจะเป็นอยู่ได้ ถ้ามีแต่กายไม่มีใจก็เป็นศพ หากมีแต่ใจไม่มีกายก็เป็นผี ส่วนความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับใจ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับรองตามจริงข้อนี้ โดยตรัสว่า

“โลกอันจิตย่อมนำไป” มีคำอธิบายด้วยอุปมาไว้ว่า “ใจเป็นกายนายเป็นบ่าว” คือ กายเหมือนทุน ใจเป็นผู้เซ็ด...อาการของชีวิตจะเป็นอย่างไรก็แต่ใจจะบงการ

ฉะนั้นปัญหาเรื่องใจจึงเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของชีวิต ปัญหานี้ได้แก่ข้อที่ว่าทำอะไรจึงจะให้ใจทำหน้าที่รู้คิดและนึกแต่ในทางที่ดี หลีกเลาะทางที่ชั่ว เพราะใจตั้งไว้ในฐานะแนวทางไม่ดีแล้ว ก็ย่อมจะนำชีวิตไปสู่สภาพอันไม่น่าพึงปรารถนามีผลร้ายยิ่งกว่าสิ่งให้ร้ายทั้งหลายในโลก

“ใจรักกับใจ คนมีเวรกับคนมีเวร ทำความพินาศแก่กัน แต่จิตที่ตั้งไว้ผิดทำความพินาศให้ยิ่งกว่านั้น”

ในทางตรงกันข้าม “มารดา บิดา และญาติมีคุณมากแต่จิตที่ตั้งไว้ดีแล้วย่อมให้คุณมากกว่านั้น” แม้ภษิตนี้ก็ เป็นพุทธพจน์ที่ตรัสแสดงถึงความสำคัญของฐานะทางใจ

“ฐานะทางใจ” โดยความหมายได้แก่ภาคพื้นอันเป็นที่พึงของใจนั่นเอง ฉะนั้นในที่นี้จะขอเรียกที่พึงทางใจ...

บางคนบอกว่า “จนเพราะไม่พอ ปัญหาอยู่ที่สภาพใจ การแก้ก็ต้องแก้ที่ใจ”

ถ้าเปรียบชีวิตด้วยตุ่มน้ำ ก็ได้แก่การตรวจดูตุ่มหาแผลรอยรั่วรอยร้าวให้พบ เพราะมันเป็นต้นเหตุให้ขังน้ำไม่อยู่ เมื่อค้นพบแล้วจะได้ทำการอุดยาเสีย

อาการจนเพราะไม่พอนั้น มันมีอาการก อยากรเหมือนคนเป็นโรคอดอาหาร สำแดงอาการตะกละตะกลามหิวโซเรื่อยไป จะมีอะไร จะได้อะไรเท่าไรๆ ก็เหมือนไม่มีไม่ได้ สภาพใจคนอย่างนี้มัน เป็นอาการยากจนของคนระดับเศรษฐี เป็นความจนแบบเส้นผมบังภูเขา

มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งสำหรับ

คนใจเหมือนตุ่มกันทะลุนี้ คือ เป็นคนไม่มีดีเพราะใจของเขา มันเก็บดีไม่ได้ ชั่งดีไม่อยู่ ไม่ว่าสิ่งใดที่เขาถืออยู่ เขามักไม่รู้สึกรว่ามันจะดีสักอย่างเดียว ทุกอย่างเมื่อก่อนที่มันจะตามมาเป็นของเขา เขาก็รู้สึกว่ามันดีไปทุกอย่าง เมื่อเขายังไม่ได้ แต่พอมันมาเป็นของเขาเข้าแล้ว เขากลับหาดีจะมันไม่พบ...ดีที่มองเห็นมาก่อน ไม่รู้มันหายหน้าไปไหนหมดกลับมองไม่เห็นดี เห็นว่าไม่ดีเสีย



พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน 108 สีขาว สร้างตอนที่ท่านครูบาอยู่วัดทรายขาว กับพ่อท่านนอง ปัตตานี

# ใจ... ของ... พลังญาณ... ภิกษุณปาฎิหาริย์ “หลวงปู่อยู่ถ้ำ” พระกรรมฐานเล่นตุ๊ก



## พระครูบาดำเยิง

# ดำเยิง วัดเขาค้อสงเพชร



ท่านครูบาเบ็ง เล็กของต้องใช้พลังญาณจิต จิตทรงพลังลึกลับ

ตัวอย่าง...เช่น เงินเดือน เมื่อก่อนยังไม่ถึงงานทำ ยังไม่มีเงินเดือนก็เคยคาดคิดว่า ถ้าได้สักห้าร้อยหรือแปดร้อยก็ดี ครั้นเกิดมามีคนใดได้เงินเดือนเท่าที่เคยคาดกะไว้ ตีมันก็ขยายยียดยาวก้าวไกลออกไป คิดใหม่ว่า ถ้าได้สักพันสองพันก็ ดี พอถึงจำนวนนั้นอีกก็หวังยียดไกลไผ่ฝันต่อไปอีก...ต่อไปสู่จำนวนที่เกินวิสัย สุดความสามารถของตัว เรียกว่า “อยากนอกวิสัย” ก็ได้ ตกลงว่าที่เขาไม่สิทธิ์รับ อยู่นี้มันไม่ตี...

นี่แหละอาการของ “คนตุ่มกัน



ถ้ำสงเพชร ลลับ พลังงานแห่งเทพพรหม



ถ่ายพลังจิตเพื่อการปรับพลังงานของร่างกาย และพลังขับเคลื่อนทางจิต



พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ เทพพรหม  
ที่มาแผ่บารมีช่วยหลวงปู่ครูบาสื่อทางพลังจิต



พระซุ้มกอของครูบา  
ดำริบแต่เมืองกำแพงเพชร



พระพิมพ์สมเด็จเนื้อผงวิเศษ  
ครูบากดพิมพ์เอง



พระขุนแผนซากังราว  
ไม้แกะเขาหลงเสนห์มหานิยม



พระสมเด็จ "แก่นรัก" แกะจากไม้  
รักบนภูเขา พลังดีมาก



พระยอดขุนพลซากังราว  
เนื้อดิน พุทธคุณสุดขลัง



พระแม่กวนอิม เนื้อดิน  
ศักดิ์สิทธิ์ ถ้าแสงเพชร



พระแม่กวนอิม เนื้อผงขาว พลังศักดิ์สิทธิ์



เหรียญพระแม่กวนอิมพันมือ ปลุกเสกทางมหาอุด

# จิตปัญโญ

## อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร



รูปเหมือนเตารีดครูบาคำเบ็ง  
รุ่นอะมั่งตั้ง(ไม่มีวันตาย)



รูปเหมือนลอยองค์รุ่นแรก  
ปลุกเสกในถ้ำแสงเพชร

“รั้ว” ใจของเขามันเก็บไม่ได้ ซึ่งดีไม่อยู่  
ตั้งนี้มันจะขังจะกักไว้ได้ก็เพียงชั่วคราวช่วย  
ยาม แล้วดีนั้นก็ระเหยไป ใจแห่งอีก ชีวิต  
จิตซิดแข็งต่อไป คนแบบนี้มาสงสารเป็นคน  
พิการทางใจ ชีวิตไม่เคยสดชื่น ต้องเร้าร้อน  
กับตัวเอง ไม่สบายใจเสียสิ้น...

ใจที่ไม่สบาย แม้จะอยู่ในเรือนว่าง  
เทพบุตรเทพธิดา ก็ต้องพลาญไปพลาญมา  
จนวิมานไม่พอจะตั้ง...



พระประธานในถ้ำแสงเพชร ที่หลวงปู่ครูบาเมธาภิรัต



น้ำมันทานิยมแช่เครื่องเซาหลง  
ของดีจากป่าลึก

“พระครูบาคำเบ็ง จิตปัญโญ” วัด  
เขาถ้ำแสงเพชร บ้านเพชรนิยม  
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพง  
เพชร หรือ “หลวงปู่คำเบ็ง”  
พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติ ปฏิบัติ  
ชอบ ผู้ได้รับสายญาณบารมี  
แห่งพระแม่กวนอิม-พระแม่อุมา  
และสำเร็จกลืนน้ำดับดินเป็น...-  
เป็นผู้บำเพ็ญจิตเข้าสู่สภาวะออก  
ฤทธิ์ของหัวใจ “ละ เลิก ลด”  
กิเลสในตัวทั้งหมด บำเพ็ญธรรมกลั่น  
ธาตุขันธ์ให้ใสบริสุทธิ์ จนมีผิวพรรณผุดผ่อง  
เปี่ยมด้วยบารมีธรรม ทั้งๆ ที่เดินป่าตากแดดจำตลอดเวลา...

“หลวงปู่คำเบ็ง” เข้าสู่หัวใจของตัวเอง เข้าใจในความเป็นไปของ  
“ใจ” ขจัดสิ่งไม่มีใจตัวเองด้วยธรรม เหาธรรมนั้นมาขัดเกลา เอาความ  
จริงนี้มาถูทำความสะอาดให้ใจมันใสบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะใสได้ เท่านั้นก็มี  
ใจที่สบาย...ท่านเข้าถึง “ตัวตน” ของใจตัว...

มนุษย์เราเกิดมาเอาแต่ใจตัวเองเกินไป พระพุทธเจ้าท่านถึงบอกให้  
บังคับใจให้ได้ เมื่อชนะใจได้แล้วจะได้ถึงพระนิพพาน เว้นชั่ว ทำดีชนะ  
ใจตน จะถือว่าจบการศึกษา

“ธรรมะ” นั้น เป็นวิชาที่มีชีวิตมีตัวตนเป็นตำรา ชีวิตหรือตัวตน  
ของเรานี้ยังได้ศึกษาพิจารณา เกิดความถี่ถ้วนเท่าไร ก็ยิ่งจะลดปัญหา  
ภาระลงได้มากเท่านั้น ที่ว่าปัญหาภาระนี้ก็คือ ความทุกข์นั่นเอง มันจะ  
ถูกลดถูกกำจัดลงได้ ก็ด้วยอำนาจที่มีความเข้าใจตัวตนหรือชีวิตอย่างถูก  
ต้อง



คณะศิษย์กับพระภิกษุสงฆ์ที่วัดเขาถ้ำแสงเพชร

**ครูบาคำเป็ง วัดเขาถ้ำแสงเพชร**  
**ต่อจากหน้า ๒๑**

เรื่องตัวตนนี้ดูก็เป็นเรื่องตื้นๆ หมิ่นๆ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเราก็กุ๊กกั๊กสัมผัสของเรายูทุกวันทุกขณะ แต่ที่โหนได้มันเป็นเรื่องที่มีอะไรแฝงซ่อนมากมาย...จนออกจะดูเป็นเรื่องลึกลับไป

การยึดถือ “ตัวตน” มากเกินเหตุ หลวงปู่พระครูบาคำเป็ง บอกขั้วว่า “นั่นคือการยึดถือตาได้เกิดขึ้นแล้ว”

หลวงปู่พระครูบาคำเป็ง ฐิตปัญโญ แห่ง วัดเขาถ้ำแสงเพชร ผู้สละชีวิตอุทิศแด่พระพุทธศาสนา ฝ่าฟันอุปสรรคทางใจ พันลวงความเป็น “อัตตา” สู่วิถีความเป็น “สุญญา” ทางจิตด้วย “ธรรมวิเศษ”

“ธรรมวิเศษ” ผืนกนกพลหลังเร้นลับกับกรรมวิธี “พลังสายเทพ สายพลังงานแสง ล้วนโกฏจักรวาล” ช่วยเหลือญาติโยมได้เป็นผลจนทุกวันนี้

แสงจันทร์เพ็ญลลับจากฟ้า สายแสงพระสุริยาทิพย์แผ่รับมาแทนที่ กลุ่มหมอกเป็นกลุ่มควันขาวทั้งตัวครอบคลุมเขาถ้ำแสงเพชร แผ่ถนผ่านหน้าวัดพระครูบาคำเป็ง เห็นได้ชัดแจ้งว่าขณะนี้มีละอองน้ำเป็นตัวกำพ้องล้อมรอบตัวแลไม่เห็นภูมิประเทศ

“พระครูบาเป็ง” พร้อม “หลวงพี่กู” ลูกศิษย์คู่ใจ เติรมยามลัมภาระเดินขึ้นเขาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อฝึกจิต และหาสมุนไพรมารักษาประสงค์ที่วัด

บรรยากาศของคลองลาน เมืองกำแพงเพชรช่างสงบสงัดนัก เหตุนี้เองที่พระครูบาคำเป็งจึงประทับใจ เต็มใจประสงค์ขอยุ่ถ้ำแสงเพชร มาเนิ่นนานได้หลายเพลากาล

...จากการอยู่ป่าและท่องเที่ยวมาทั่วประเทศของหลวงปู่พระครูบาคำเป็ง ฐิตปัญโญ มันมีผลานิสงส์ให้ตัวหลวงปู่ได้ค้นพบ “พลังแฝงเร้น” ในตัวตนของท่าน มันคือ...พลังจิตพลังอำนาจแห่งใจ

อำนาจจิต หรือที่เรียกให้ทันสมัยว่า “พลังจิต” นอกจากนั้นจะเป็น “พลังเร้นลับ” ที่อยู่ใว้ในเรือนกายมนุษย์ทุกผู้ทุกนามแล้ว ครูบาอาจารย์ที่ศึกษาด้าน “จิตวิทยญาณ” ยังยอมรับและยืนยันว่า แม้แต่เจ้าของพลังจะมีอันเป็นไปหรือแตกดับทางสังขาร ถูกนำร่างไปฝังดินหรือไปเผาจนเป็นเถ้าธุลีบนเชิงตะกอนตามประเพณี ไม่ว่าจะที่พื้นพิภพนี้แล้วก็ตาม พลังจิตนั้นก็ยังคงล่องลอยในอากาศโดยเฉพาะก่อน “มรณะกรรม” อาสัญจากโลก

ถ้าท่านผู้เป็นเจ้าของพลังจิต มีความประพฤติ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ฝึกฝนพลังจิตจนมีอำนาจเร้นลับสูง สามารถช่วยตัวเองและผู้อื่นให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคม เห็นจริงจนได้รับการยกย่องนับถือว่า พลังจิตอันทรงอำนาจที่ไร้เรือนอาศัย นั้นมีอำนาจสามารถลดบันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ความเปลี่ยนแปลงกับบุคคลผู้ล้มหายใจและใช้ชีวิตอยู่ในสังขมได้...

พลังจิตที่ว่านี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. พลังจิตในเรือนกาย
2. พลังจิตนอกเรือนกาย

โดยพลังจิตในเรือนกาย สามารถปลุกขึ้นได้ด้วยตัวเองจากการปฏิบัติหนึ่งสมาธิ ผิวกวีปัสสนากรรมฐาน นั่งสมาธิเพ่งกลิ่น

ส่วน...พลังจิตนอกกายต้องอาศัยบนบานบวงสรวงให้ดวงวิญญาณที่ปราศจากรูปมาเข้าทรง เพื่อมาประทับทรงในร่างกายมนุษย์หรือแฝงร่างชั้น 5 อันหยาบของมนุษย์

เอกเซน องค์เทพครุฑาธิแผ่ในร่างพระอาจารย์ปุม วัดศาลาแดง พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ สำแดงฤทธิ์ปลุกประสงค์ของและรอยลัก แฝ่ประสงค์การช่วยชีวิตคนมากมาย...

หรือ...องค์พ่อจตุคามรามเทพ แผ่ “หลวงหนุย” แผ่กระแสญาณมหาบารมีฤทธิ์ โดยทิพยสภาวะเปิดฟ้าเปิดพลังจักรวาล จน “พระสุริยาทิพย์ทรงกลด”

กระทั่ง “หลวงปู่พระครูบาคำเป็ง” ก็ยังอาศัยบารมีพระแม่กวนอิมพระมหาโพธิสัตว์ และพระแม่กามาเทวี เสริมพลังผ่านสูตัวญาติโยมช่วยชีวิตเขาให้ดีขึ้นด้วยอิทธิฤทธิ์พลังลึกลับ...

พลังทั้งนี้นอกจากนี้ในตัว อาจจะมีที่มาจากภพชาติก่อนหลายภูมิ ซึ่งคงต้องสังขารฝึกลักษณะเช่นนี้มาไม่น้อยชาติ เมื่อชาติภพนี้สามารถรำลึกถึงของเก่าได้ บารมีนั้นก็ย่อมส่งผลทันที อย่างหลวงปู่พระครูบาคำเป็ง ท่านได้สัมผัสมาแล้ว

ชาติภพหนึ่ง...พระครูบาบอกด้วยจิตรู้กับศิษย์ว่า ท่านเคยเสวยภพเป็นพระฤาษีบำเพ็ญฤทธิ์ท่ามกลางป่าหิมพานต์ลึกลับบำเพ็ญจิตจนกระทั่งรู้จักรัฐธรรม มาชาตินี้ท่านเลยยังคงนิยมฤทธิ์อำนาจจิตฝึกฝนตั้งแต่เป็นฆราวาสด้วยใจรัก เมื่ออยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตร์ก็ยังไม่เลิกในฤทธิ์ นัยว่าคงเป็นวิสัยของพระฤาษีเดิม...บวชอยู่วัดอยู่สถานธรรมมาทั่วประเทศจนแล้วจนรอดก็ต้องหันเห มาอยู่ป่าอยู่ถ้ำแบบพระฤาษีนั่นแล วาสนาเดิมของเรา เขากำหนดไว้แล้วจริงๆ ...

หลวงปู่พระครูบาคำเป็ง อายุเกือบ 70 ปี ฝึกฝนตนอยู่ในถ้ำเป็นระยะเวลานาน เป็นที่รู้จักของครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เช่น ปู่โพนหล้าแพร ก็ยืนยันว่า...จิตท่านยอดเยี่ยมไม่แพ้ใคร

นักพลังจิตสมัยใหม่ใช้คำในพงศุกระเสลจิตของหลวงปู่ พบเห็นแต่พลังสว่างไสวจ้าไปหมดทั้งเรือนร่าง สภาวะจิตของหลวงปู่เป็น “ทิพยอำนาจ” เสียแน่แล้ว...

...สิ่งที่ท่านทำ สิ่งที่ท่านฝึกฝน ล้วนแต่เป็น “เรื่องจริง” และเมื่อน้อมนำธรรมของหลวงปู่มาพิจารณาและปฏิบัติตามแล้ว ล้วนแต่เป็นผลดี และเกิดประโยชน์แก่สาธารณชน...

ทั้งพลังจิตพลังสังขาร พลังวิทยญาณศักดิ์สิทธิ์ พลังพุทธาภพแห่งพระครูบาคำเป็ง ฐิตปัญโญ เกิดจากบารมีที่ท่านสั่งสมและปฏิบัติมาทั้งชีวิตโดยแท้...

ยุคนี้พุทธศักราชนี้ ขอยืนยันด้วยเกียรติว่า...หาพระเลนฤทธิ์แบบหลวงปู่พระครูบาคำเป็ง ได้ยาก...

...สำแดงเดชมหาอุด เพ่งกลิ่นน้ำดับดินปืนให้เห็นเป็นรูปธรรม จุดดินปืนไม่ระเบิด!!

...เพ่งจิตญาณเรียกคนให้มาหาได้...เพิ่มกระแสพลังในตัวคน เพื่อประสิทธิภาพของชีวิต

...อัญเชิญเทพเทวดาทุกภพ เปิดพลังญาณประสิทธิ์เมฆบารมีสูรัตนมงคัล แจกพรทั่วประเทศ...

...ประกาศศักดิ์แห่งพุทธคุณ สร้างพระแจกทหาร ตำรวจทั่วประเทศ ส่งพระแจกภาคใต้ 3 จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส แขนวพระท่านไม่มีใครเป็นอะไร แคล้วคลาดมหาอุด กระสุนปืนไม่ได้แถม!!

รับประกัน...เขียนด้วยสัจจะ-เรื่องจริงของแท้ๆ เรื่องราวชีวิตของ “หลวงปู่อยู่ถ้ำ”

ที่คนคลองลานเรียกขาน “พระครูบาคำเป็ง” ผู้มากด้วยเมตตาบารมีนั้น ตามประวัติกล่าวไว้ว่า...ท่านบวชที่ วัดป่าทรงคุณ อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นวัดสายพระธรรมยุต และเป็นวัดสายหลวงปู่สิงห์ หลวงปู่บาททองน่วยกลางคนแล้ว บวชแล้วก็แสวงหาเดินธุดงค์หาประสพการณ์ไปทั่วประเทศไทย อยู่ป่าอยู่เขามาตลอด ภาคใต้ก็ไปอยู่กับพระอาจารย์นอง(วัดทรายขาว ปัตตานี, อยู่วัดลำใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดยะลา, วัดสุนทรบรรพต อำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี(ข้างใต้ตก), ไปศึกษาแนวทางปฏิบัติธรรมกับพระสงฆ์ผู้ได้รับความเคารพเลื่อมใสจากญาติโยมมาทั่วประเทศไทยแล้ว แม้แต่ “หลวงปู่ผืน อาจาโร” วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนคร หลวงปู่ก็ไปอยู่กับท่านไปมาหาสู่อยู่จนได้รับธรรมะ-สมาธิ-แนวทางจิตตานุภาพมาใช้ไม่น้อย ถือว่าเป็นศิษย์หลวงปู่ผืน อาจาโรอีกรูปหนึ่ง ค่อนข้างจะใกล้ชิดเพราะหลวงปู่คำเป็งเป็นชาวสกลนคร

การเดินทางครั้งนั้นก็ไปกับหมู่คณะบ้าง เดินไปเรื่อยๆ ไม้ซิ่นรถ ทดสอบพลังใจความอดทนนานาประเภท บวชแล้วเดินธุดงค์ตลอดชีวิตไม่เคยอยู่ไหนนานๆ เลย เพราะใจมันต้องเดินทาง “ชีพจรลงเท้า” มุ่งเข้าหาครูบาอาจารย์ศึกษาธรรมมาโดยตลอด

“ตอนบวชนี้ อาตมาจากบ้านที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครมาเกือบ 20 ปี แล้วนะโยม...ไม่รู้ว่ายอมพ้อโยมแม่เป็นยังไงบ้าง เพราะไม่ได้ส่งข่าวติดต่อกันเลย เพราะความคิดส่วนตัวของอาตมานั่นเอง มันเป็นอย่างนี้มันอยากจะทำทางนี้ ทางพระนักปฏิบัติเล่นพลังจิต เล่นกลิมทางธรรม คือ เขาไม่ยอมให้บวชคือ ถ้าบวชแล้วท่านคิดว่า เหมือนไปขอเขากิน อาตมาว่าไม่น่าจะถูกลง แต่คนจีนแบบบ้านอาตมาเขาก็อธิเช่นนี้จริงๆ”

“...และเมื่ออาตมาออกบวชแล้วก็มี ความมุ่งมั่น และตั้งปณิธานไว้ว่า ถ้าเราไม่มีดีอะไรปรากฏให้คนเห็น เราก็จะไม่กลับไปบ้านมันค่อนข้างจะทวนกระแส ที่แรกจริงๆ ไม่คิดเลยนะว่าจะหันมาศึกษาทางพลังจิตหรอก แต่ว่าพื้นเพเดิมๆ นิสัยเราก็อธิในทางนี้แล้ว แต่ไม่จริงจังอะไรมากมาย...พอหลังจากบวชสายพระธรรมยุตซึ่งเป็นสายปฏิบัติธรรม เราผ่านการทำสมาธิทำอะโรมา 3 พรรษาเต็มๆ มันเกิดความรู้สึกคล้ายๆ ว่าความรู้สึกดีๆ ของเรา คิดขึ้นว่า...เรานี้เองเคยสร้างบารมีมาเพื่อปรารถนา...พวกพุทธภูมิ สร้างบารมีแห่งพระโพธิสัตว์ แบบเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ที่คนจีนเคารพนับถือจิตของอาตมาในขณะนั้นจึงตั้งอธิษฐานตั้งสุความตั้งใจของดวงจิตบริสุทธิ์ที่ว่า ถ้าเราเป็นสาวกผู้มีขอให้เข้าถึง แต่ในดวงจิตสมาธิมันมีพลังผลักดันจิตอธิษฐานของอาตมาออกมา ไม่ให้เราลงไปได้ตรงนั้น”

“...เออเราคงไม่มีวาสนาจะได้เป็นพระอริยะแบบองค์ครูบาอาจารย์เสียแล้ว ทั้งๆ ที่ในอดีตนั้นอาตมาเคยปรารถนาจะสร้างบารมีธรรมให้จนถึงขั้น “สัมมาสัมพุทธะ” ปรารถนาจะเป็นการคิดการณใหญ่จนเกินไป แต่...ครูบาอาจารย์ยุคเก่าท่านก็คิดปรารถนาแบบนี้ มันลงไม่ใช่เราคิดเลยเถิดเกินไปมั้ง เลยคิดว่าเวลาที่เหลือจะทำอะไร ในเมื่อเราตั้งลงไปแล้วมันไม่ ถึงที่สุดเราจะมีวิธีไหน ก็เลยคิดหาทางนั้น แต่ด้วยตัวอาตมานั้นมาบวชเขาเมื่ออายุเกือบ 50 ปีแล้ว ตอนนั้นเกือบ 70 ปี เลยคิดว่าเราคงเหลือ

เวลาน้อยแล้ว เล่นในทางที่ชอบดีกว่ามั้ง แต่ต้องทำไปแล้วไม่เดือดร้อนพระธรรมวินัย ไม่เดือดร้อนหมู่คณะ เราจะทำสิ่งนั้นก็พิจารณาไป ว่าจะทำสิ่งนี้ก็เลยศึกษาทางนี้ นั่นคือ พุทธาคมไสยศาสตร์ พลังจิตตานุภาพ อาตมาจับเคล็ดของพระศาสดาได้ เพราะสนใจมานานแล้ว”

“มีข่าวว่าพระเครื่องของหลวงปู่เงิน หลวงพ่อทวด หลวงพ่อเขียน เข็มขลังมากๆ เราชอบทางนี้อยู่แล้ว นั่งนึกดูน่าจะทดสอบอะไรบางอย่างในพระเครื่องของครูบาอาจารย์ต่างๆ จะต้องทำอะไรให้ตัวเองรู้ให้ได้ จึงหาหินป็นลึกลับ พลิกพระเครื่องของหลวงปู่ต่างๆ มาทดสอบ คือ...เอาพระมาวางบนดินป็นที่เกลี่ยลงบนกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า แล้วจุดไฟ ถ้าไม่ติดไฟ ก็ถือเป็นมหาอุด ครูบาอาจารย์คงปลุกเสกทางนี้ไว้ ก็ถือว่า...สุดยอดขลัง แต่ถ้าจุดไฟแล้วระเบิดไฟลุกทั้งที่แบบนี้ใช้ไม่ได้ เอาไม่อยู่ ดินป็นยังเอาไม่อยู่ ดินป็นยังไม่อยู่และจะอุตุถูกป็นจากปากกระบอกได้อย่างไรเล่า? อาตมาทดสอบพระเครื่องมาทั้งจุดดินป็นและยิง...พระเครื่องออกทั้งนั้น ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ที่ไปอยู่มา ก็ทดสอบหมดแล้วไม่อยู่เลยจริงๆ ...”

พระครูบาคำเป็ง ยังคงเล่าให้ฟังอีกว่า... “พอไปอยู่จังหวัดกาญจนบุรี อาตมาเริ่มฝึกจิตอย่างหนักถือวัตรเคร่ง อดน้ำอดอาหาร นั่งอาสนะผินเดียว สารพัดวิธีฝึกฝนร่างกายกับจิตใจ...กระนั้นก็ยังนิยมชมชอบการทดลอง-ลองของยิงพระเครื่องรางของขลังอยู่เรื่อยๆ เราทดสอบโดยให้คนอื่นยิงนะ ไม่ใช่เราเอง ทั้งเครื่องรางสร้างเองปลุกเสกเองตามที่ศึกษาริธีมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆ จากสมาธิบ้าง เขาไปทดลองยิง ลองทางมหาอุดทั้งนั้น เพราะใจมันชอบ...

ลูกศิษย์เป็นผู้ยิง ปรากฏว่า...ยิงไม่ออกแล้ว เราก็ทิ้งปืนกลับป็นพั้ง อาตมาก็รู้แล้วว่าเออ...ที่ฝึกจิตมาเริ่มสำเร็จแล้ว ถึงขั้นนี้แล้วรู้แล้วก็คงเลิกฝึก จุดดินป็นทุกครั้งอาตมาเพ่งจิตแปบเดียว แล้วจุดไฟรับรองไม่มีพั้งระเบิดขาดทำมาหากแล้ว...

“ผู้ที่กระทำฤทธิ์จนกระทั่งเกิด “มหาอุด” นี้จะต้องได้กลิ่นน้ำและกลิ่นอื่นคอยเสริม...ให้พลังแก่กล้าและก็ต้องมีภาคาช่วยเพิ่มความขลังเข้าไปด้วย เมื่อปลุกเสกวัตถุมงคลต้องใช้พลังตรงนี้อัดเข้าไปในกองวัตถุมงคล เรียกว่า “อัดพลังจิต” ต้องผ่านการฝึกฝนสวดพระคาถาอัดจิต อัดใจ มาตลอดอย่างต่อเนื่อง อาตมาทำมานานแล้ว” หลวงปู่พระครูบาคำเป็ง อธิบายเคล็ดวิชาอย่างถึงแก่น...

■ อ่านต่อฉบับหน้า ■

**หลวงพ่อบาน วัดป่านประสิทธิ์**  
**ต่อจากหน้า ๒๓**

เล่นได้ขึ้นให้ลูกหลานเล่นเป็นที่สนุกสนานสำราญใจ ขาวนี้ได้เล่าลือต่อๆ กันไปถึงตัวเหยียทองคำที่ถูกเศรษฐีลากเล่น ตำบลนี้จึงเรียกกันติดปากว่า “ตำบลบางเหยีย”

วัดบางเหยียนนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 วัด คือ วัดบางเหยียนนอก(วัดมงคลโคธาวาส) กับ วัดบางเหยียนใน(วัดโคธาราม) เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางเหยียทั้ง 2 แห่ง เพราะชาวบ้านตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำ ตลอดแนวทั้ง 2 ฝั่งและตั้งอยู่ห่างกันเป็นระยะๆ

บรรพชาอุปสมบท โยมบิดามารดาได้พาไปฝากไว้กับ ท่านเจ้าคุณศรีศากยสุนทร เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม(วัดแจ้ง) จ.ธนบุรี ต่อมาได้บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดแจ้งมาตั้งแต่เด็กๆ เพื่อศึกษาพระ